

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๔/ว ๒๐๒๗



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง การจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง กรม ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และเอกอัครราชทูต
แบบบูรณาการ

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายกรัฐมนตรี
เสนอว่า ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ในวันที่ ๙
มิถุนายน ๒๕๕๙ รัฐบาลจะจัดงานเฉลิมฉลองให้สมพระเกียรติ โดยกิจกรรมหนึ่งที่ควรดำเนินการ คือ
การจัดงานนิทรรศการแสดงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และการดำเนินงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยการจัดงานนิทรรศการ ฯ ดังกล่าว จะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร และ
จังหวัดสำคัญในแต่ละภาคทั่วประเทศ เช่น เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา เป็นต้น หลังจากนั้นให้สรุปรวม
เพื่อจัดแสดงที่หอประชุมกองทัพเรืออีกครั้งหนึ่งในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ดังนั้น เพื่อให้การ
ดำเนินการจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอมอบหมาย ดังนี้

๑. ให้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบหลัก และเป็นแกนกลาง
ในการดำเนินการจัดงานนิทรรศการดังกล่าวข้างต้น โดยให้ประสานและหารือรายละเอียดต่าง ๆ
ตลอดจนระยะเวลาและสถานที่การจัดงานกับรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และผู้อื่น
ที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. ให้รัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดรวบรวมพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนสำรวจข้อมูลและผลการดำเนินงานต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการ
ตามโครงการพระราชดำริ เพื่อนำมาจัดแสดงในงานนิทรรศการครั้งนี้ และหากรัฐมนตรีพิจารณาว่า
สมควรจะนำเสนอเรื่องอื่นได้อีก ให้แจ้งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไป

๓. ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรวบรวมพระราชประวัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การผนวชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อนำมาแสดงในงานนิทรรศการด้วย

๔. ให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรนนท์ เวชชาชีวะ) ประสานและ
ขอความร่วมมือจากหน่วยงานด้านสื่อต่าง ๆ ของรัฐ ทั้งสื่อวิทยุและโทรทัศน์ เช่น องค์การสื่อสารมวลชน
แห่งประเทศไทย และกรมประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เพื่อดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตลอดจน
ถ่ายทอดกิจกรรมการจัดงานดังกล่าว

๕. ให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดเตรียมงบประมาณในการดำเนินการ
จัดนิทรรศการในครั้งนี้ โดยประสานกับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้ว ลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรศักดิ์ อุวรรณโณ)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๘ - ๓๒๙

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔